

THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,20-21

^{3:20} Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.

^{3:21} Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

NHÃN NẠI VỚI NGƯỜI THÂN

Khi những thân nhân của Ngài nghe biết điều này, họ liền đi bắt Ngài, vì họ nói: “Ngài đã mất trí rồi.” (Mc 3,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su đau khổ vì bị chính những người bà con cho là người mất trí! Nhiều Ki-tô hữu cũng chia sẻ cùng một nỗi đau với Chúa Giê-su khi vì theo Chúa, họ phải đón nhận những thử thách khó khăn từ chính những người thân của mình. Trong số những tín hữu Việt Nam đầu tiên có một nhân vật quan trọng là bà Minh Đức Vương Thái Phi (1568-1649). Bà là phi của Chúa Nguyễn Hoàng. Bà rất sùng đạo, bà đã làm một nhà nguyện riêng để cùng bốn đạo chung quanh tối sáng tập trung cầu nguyện. Nhưng người con trai độc nhất của bà là Nguyễn Phước Khê vì muốn Chúa Nguyễn Phước Lan khỏi nghi ngờ mẹ con ông có âm mưu lật đổ, nên đã ra lệnh phá bình địa ngôi nhà nguyện này.

Mời Bạn: Không ít những Ki-tô hữu muốn chia sẻ ân huệ đức tin cao quý với những người thân của mình lại bị những người này từ chối. Nhiều gia đình đau khổ vì chồng khô khan, vợ thất trung; nhiều cha mẹ ưu phiền vì con cái nguội lạnh, hư hỏng. Thánh nữ Mô-ni-ca suốt 18 năm trời ròng rã hy sinh, cầu nguyện cho Augustinô, con bà, được ơn trở lại. Chúa đã nhận lời cầu xin tha thiết của bà. Bà để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về sự nhẫn nại với những người thân yêu yếu kém về đức tin.

Chia sẻ: Trong giáo xứ của bạn có những tín hữu sống đạo nhưng không được người thân thuận tình, hãy cảm thông, cầu nguyện và nâng đỡ họ.

Sống Lời Chúa: Cảm tạ Chúa vì ơn đức tin được đón nhận và nuôi dưỡng từ trong gia đình - Quan tâm chăm sóc đời sống đạo của mọi người trong nhà.

Cầu nguyện: Đọc “Kinh Gia Đình.”

Lạy Chúa là Cha chúng con, / chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài. / Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện. / Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, / một cộng đoàn yêu thương, / để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, / và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. / Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, / hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, / làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, / siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, / chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. / Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc, / cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, / xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. / Đối với mọi gia đình xung quanh, / xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, / sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, / nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, / chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. / Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. / Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, / có mặt cũng như vắng mặt, / còn sống hay đã qua đời, / hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, / và ngày sau được phước sum họp với Chúa muôn đời. / Amen.